

MÔ HÌNH LIÊN KẾT HỢP TÁC:

Vườn tầm cao mới cho trái Sầu Riêng Tân Thới

* Bài, ảnh: NHƯ Ý

Sầu Riêng là một trong những loại cây trồng chủ lực của xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Đây cũng là loại cây trồng mang giá trị kinh tế cao mà nhiều nhà nông Tân Thới đang hướng đến xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng quy trình sản xuất VietGap gắn với nâng chất xã nông thôn mới.



Nhà nông Tân Thới thăm vườn Sầu Riêng.

Giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững

Xác định là một trong các loại cây trồng chủ lực của xã, trong năm 2017, có hơn 60ha Sầu Riêng được trồng mới và cải tạo, với diện tích chiếm gần 22% diện tích vườn cây ăn trái toàn xã, nâng tổng diện tích trồng Sầu Riêng toàn xã là 155,9ha, ngày càng khẳng định vị trí cây chủ lực trên địa bàn xã Tân Thới.

Là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao nhưng Sầu Riêng lại khó trồng và khó chăm sóc, đòi hỏi nhà nông phải có kinh nghiệm và kỹ thuật thật chắc thì mới đạt hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian gần đây được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã hỗ trợ

người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc, xử lý cho ra trái nghịch vụ hay còn gọi là rải vụ, đảm bảo tăng năng suất, chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao nhờ nắm bắt được quy luật cung cầu trong thị trường. Ông Lương Minh Tân – Chủ vườn Sầu Riêng ấp Tân Long B, xã Tân Thới chia sẻ: “Cây cho ra vụ thuận là cây ra hoa, cho trái tự nhiên nên rất dễ bị ứ đọng hàng, thương lái ép giá. Việc áp dụng kỹ thuật xử lý cho trái rải vụ giúp nhà nông chủ động cung ứng trái cây ra thị trường, chọn thời điểm xử lý thu hoạch thích hợp để đạt lợi nhuận cao nhất. Khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, bà con nông dân càng phấn khởi và yên tâm sản xuất”.

Ngoài ra, nhờ mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ mà đa số nhà vườn Sầu Riêng khắc phục được hiện tượng sượng trái, nấm gây rụng trái, làm tăng năng suất, ước tính năng suất bình quân đạt khoảng 25 tấn/ha. Ông Lương Minh Tân cho biết thêm: “Sầu Riêng tại vườn, thương lái cân với giá dao động từ 35.000 đồng - 40.000 đồng/kg; giá thị trường bán ra dao động từ 60.000 đồng - 80.000 đồng/kg, có nơi

hỗ trợ



trên 100.000 đồng/kg, thường ít rớt giá thấp hơn”.

Được biết, năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Tân Thới triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân xã đã có bước chỉ đạo quyết liệt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Chỉ trong năm 2017 đã có hơn 112ha đất trồng lúa lên bờ trồng màu và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, trong đó trồng mới tập trung vẫn là Sầu Riêng (56,24ha), Vú Sữa (20,93ha), Nhãn (10,86ha),... Trao đổi với bà Hồ Thị Phương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới cho biết: “Ủy ban nhân dân xã thường xuyên phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền quan tâm trợ giá, trợ giống cho bà con nông dân, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Câu lạc bộ nông nghiệp trên địa bàn xã. Vận động, hỗ trợ bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm

nâng cao thu nhập cho nhân dân”. Chính sự quan tâm của các ngành, các cấp trong nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mà bà con nông dân sản xuất tăng lợi nhuận, yên tâm sản xuất, phát triển lâu dài, bền vững. Đây cũng là cơ sở vững chắc để một xã nông thôn mới hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ tiên tiến, đúng chất của nông thôn mới.

Xây dựng và phát triển nhãn hiệu

Theo thống kê của xã Tân Thới, trên địa bàn xã có 01 Câu Lạc bộ (CLB) trồng Sầu Riêng ấp Trường Trung A thành lập và hoạt động từ năm 2015 tới nay có 20 thành viên với diện tích 14,7ha; 01 Tổ Hợp tác (THT) sản xuất Sầu Riêng Tân Thới (liên kết giữa ấp Trường Đông A và Trường Đông B) thành lập và sản xuất trong năm 2017 có 17 thành viên với diện tích 13,7ha. Qua các mô hình hợp tác sản xuất, các THT, CLB có nhiều hoạt động giúp cho các thành viên như: phối hợp với ngành chức năng chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc Sầu Riêng, khắc phục hiện tượng rụng trái và các loại bệnh thường gặp trên cây và trái Sầu Riêng. Các hình thức liên kết sản xuất không chỉ góp phần tập hợp nông dân, hình thành vùng sản xuất, liên kết doanh nghiệp tạo đầu ra mà còn góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất trái Sầu Riêng với

cấp độ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu sản xuất, yêu cầu người tiêu dùng và chống chọi với biến đổi khí hậu ngày nay.

Được biết, THT sản xuất Sầu Riêng Tân Thới đang trong giai đoạn xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đồng thời, để khẳng định thương hiệu cũng như chỉ dẫn địa lý của trái Sầu Riêng Tân Thới, Hội nông dân xã Tân Thới đang thực hiện thủ tục đề nghị Sở Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trái Sầu Riêng Tân Thới. “Khi THT hoạt động ổn định và từng bước mang lại hiệu quả, THT xây dựng quy trình sản xuất trái Sầu Riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2018”, ông Lê Minh Triết – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thới cho biết.

Về thị trường, THT từng bước hoàn thiện lại khâu tiêu thụ sản phẩm Sầu Riêng. Từ tiêu thụ sản phẩm nguyên trái hướng đến sản phẩm cơm trái đóng hộp bảo quản theo tiêu chuẩn hợp vệ sinh; phần đầu xây dựng và phát triển nhãn hiệu Sầu Riêng Tân Thới thông qua việc xây dựng logo. Đồng thời, phát triển thương hiệu bằng cách in ấn và dán tem logo cho từng sản phẩm đóng hộp; sử dụng mã vạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm... tham gia các hội chợ, hội thi, triển lãm, xây dựng các điểm bán hàng, liên kết doanh nghiệp, siêu thị,... nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu, Sầu Riêng Tân Thới hướng đến mở rộng thị trường, khẳng định là loại trái cây chủ lực của xã, thật sự vươn tầm cao mới, giúp cho người dân tăng thu nhập, đây là một trong những tiêu chí hết sức quan trọng, góp phần nâng chất xã nông thôn mới góp phần cho huyện Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái trong năm 2018 và những năm tiếp theo. ☼



Mùa thu hoạch Sầu Riêng trên địa bàn xã Tân Thới.